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Sæll Ingvi,

erindið er móttekið og hefur verið sent á sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs og starfsmenn skipulags- og 
mannvirkjanefndar.

 

 
Tinna Ólafsdóttir 
Upplýsingafulltrúi 
Ísafjarðarbær 
450 8000 www.isafjordur.is

 
Ísafjarðarbær hefur hlotið jafnlaunavottun og silfurvottun EarthCheck. 
Fyrirvari um meðferð tölvupósts. Disclaimer.

 

Frá: Ingvi Stigsson  
Sent: fimmtudagur, 16. júní 2022 12:57 
Til: Ísafjarðarbær  
Efni: Ályktun aðalfundar Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps varðandi endurskoðun 
aðalskipulags Ísafjarðarbæjar

 

Aðalfundur Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps, haldinn 31. maí 2022, minnir á 
áskorun aðalfundar 23. maí 2018, þar sem skorað er á Ísafjarðarbæ að hefja vinnu við 
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rammahluta aðalskipulags sem fyrst og að verklok yrðu það tímanlega að þau nýttust við 
endurskoðun aðalskiplagsins. Aðalfundurinn harmar að endurskoðun aðalskipulags hefur 
dregist fram úr hófi og leggur áherslu á að vinnu verði komið aftur af stað hið fyrsta og að 
unnið verði við rammahluta aðalskipulags eða þéttbýlisuppdrátt þar sem það á við, svo ljós 
sé staðsetning lykilinnviða, s.s. göngustíga, brúa, tjaldsvæða, bryggja og annarra innviða, í 
samráði við landeigendur.

 

 

Kveðja

Ingvi Stígsson

Formaður Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps


